



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

ตามที่มีประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการ และคำแนะนำสำหรับบุคลากร ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการ และคำแนะนำ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนอันจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตาม มาตรการฉบับนี้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคลากรและนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ จึงกำหนดมาตรการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

1. คณะฯ จะพิจารณาไม่อนุมัติให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปหรือเดินทางผ่าน (Transit) ไปประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง มาเก๊า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี (สามารถติดตามรายชื่อประเทศได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php>) ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเดินทางหรือเดินทางผ่าน (Transit) ไปในประเทศที่มีการระบาดของโรค ให้งดการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว
3. สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit) พื้นที่ตามข้อ 1 และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้งดการมาปฏิบัติงานและการเข้าชั้นเรียน ให้พำนักอยู่ที่พักอาศัยของตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานหรือขาดเรียน และไม่นับเป็นวันลา และให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

3.1 รายงานตัวโดยกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน QR code

3.2 บุคลากรผู้เดินทางให้โทรรายงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบ (โทร 02 9269680-1) สำหรับนักศึกษาโทรรายงานงานกิจการนักศึกษา (โทร 02 9269701)

